

รัฐบาลอินเดียผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำ

ธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India: RBI) ส่งสัญญาณว่าจะผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำมากขึ้น เพื่อบริหารจัดการราคาทองคำภายในประเทศไม่ให้สูงเกินไป หลังจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศอินเดียลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ RBI ได้เริ่มดำเนินมาตรการไปบ้างแล้ว โดยการเพิ่มจำนวนบริษัทและธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าทองคำแท่งมากขึ้น

ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของอินเดีย

ประเทศอินเดียประสบปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมากเป็นประวัติการณ์ในปีงบประมาณก่อนหน้า (เมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2556) โดยขาดดุลบัญชีเดินสะพัดทั้งสิ้น 87.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งนี้ การขาดดุลดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการขาดดุลการค้า รัฐบาลอินเดียจึงออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดการขาดดุลการค้า โดยเน้นไปที่การลดการนำเข้าทองคำซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศอินเดียนำเข้ามากที่สุดเป็นอันดับสอง โดยมีมาตรการดังนี้

1. รัฐบาลอินเดียได้ทยอยปรับอัตราภาษีศุลกากรขาเข้าสำหรับทองคำจากร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 4, 6, 8 และ 10 ตามลำดับ
2. รัฐบาลอินเดียกำหนดราคารฐานในการคำนวณภาษีศุลกากรขาเข้าสำหรับทองคำเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการแจ้งราคาต่ำ และพิจารณาปรับราคารฐานตามราคาทองคำโลกทุกๆ 2 สัปดาห์
3. ธนาคารกลางอินเดียได้กำหนดสัดส่วนการนำเข้าทองคำเป็น 80:20 โดยการนำเข้าทองคำร้อยละ 80 จะต้องนำเข้ามาเพื่อใช้ภายในประเทศ และอีกร้อยละ 20 จะต้องนำเข้ามาเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเพื่อการส่งออกเท่านั้น
4. ธนาคารกลางอินเดียกำหนดรายชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าทองคำแท่ง และไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์หรือผู้นำเข้ารายอื่นๆ นำเข้าทองคำแท่งเอง

สถานการณ์การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศอินเดียในปัจจุบัน

ในไตรมาสที่ผ่านมา (มกราคม 2557 ถึง เมษายน 2557) ประเทศอินเดียขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สาม โดยขาดดุลลดลงเหลือเพียง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 0.2% ของ GDP ในไตรมาสดังกล่าว แต่หากเปรียบเทียบเป็นรายปีจะพบว่า ประเทศอินเดียขาดดุลบัญชีเดินสะพัดลดลงจาก 87.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 4.7% ของ GDP ในปีก่อน (เมษายน 2555 ถึง มีนาคม 2556) เหลือเพียง 32.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.7% ของ GDP ในปีที่ผ่านมา (เมษายน 2556 ถึง มีนาคม 2557)

ความคิดเห็นสำนักงานฯ

การผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำของประเทศไทยจะทำให้ราคาทองคำภายในประเทศอินเดียลดลงอย่างแน่นอน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ราคาทองคำภายในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำนั่นเอง นอกจากนี้ การผ่อนคลาย

มาตรการดังกล่าวจะทำให้การส่งออกสินค้าประเภทเครื่องประดับทองคำของอินเดียเพิ่มขึ้นอีกด้วย เนื่องจากในปีที่มีการใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำ การส่งออกเครื่องประดับทองคำของอินเดียลดลงถึง 39.6% อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำของประเทศอินเดียอาจทำให้ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้นอีกก็เป็นได้ เนื่องจากในขณะนี้ ค่าเงินรูปีของประเทศอินเดียแข็งค่าขึ้น ประกอบกับค่าเงินหยวนของประเทศจีนกำลังอ่อนค่าลง จึงอาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของประเทศอินเดียในอนาคต

อนึ่ง รัฐบาลอินเดียยังไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะดำเนินการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการนำเข้าทองคำอย่างไร เพียงแต่ประกาศว่าจะผ่อนคลายเท่านั้นเอง ทั้งนี้ สำนักงานฯ จะได้ติดตามและรายงานให้ทราบรายละเอียดต่อไป

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

30 พฤษภาคม 2557

นายกิตติพร โตเจริญโชค นักศึกษาฝึกงาน

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์